

# Chuẩn Bị Cho Bài 18

# Tại Gia Đình

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Bí tích Thánh Thể

Bánh ban sự sống là ân huệ Chúa Ki-tô để lại cho chúng ta khi Người chết. Làm sao để Bí tích Thánh Thể trở thành tâm điểm của đời sống chúng ta, đó quả thực là vấn đề đối với mọi người Công giáo. Chúng ta thường nghĩ rằng mình phải cậy dựa vào chính mình, nhưng Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Bí tích Thánh Thể để tìm sự nâng đỡ.



### Thừa tác viên Thánh Thể

Tại nhà thờ có những người được gọi là thừa tác viên Thánh Thể. Họ giúp cho giáo dân rước lễ. Trong tuần này tại nhà quý vị, hãy chỉ định một người làm thừa tác viên bàn ăn để giúp việc hầu bàn. Hãy thảo luận những cách thức bữa ăn tối phải làm sao giống như việc cử hành Thánh Thể ngày Chúa Nhật.

### Hạt lúa mì

Để làm bánh người ta cần những thứ gì? Hãy đọc một công thức làm món ăn trong cuốn sách dạy nấu ăn để biết. Nói với con em quý vị về tầm quan trọng của mỗi thành phần để công thức sẽ được thực hiện đúng. Liên kết giải thích này với sự kiện mỗi người chúng ta đều là quan trọng để làm thành Thân mình Chúa Ki-tô.

### Dâng của lễ

Thời Giáo Hội sơ khai, đồ ăn, quần áo và tiền bạc được dâng lên cùng với bánh và rượu trong phần Phụng vụ Thánh Thể. Những thứ này là của lễ của dân chúng dùng để giúp đỡ những người thiếu thốn. Thói quen này vẫn được tiếp tục tại nhiều giáo xứ ngày nay. Cùng với gia đình, hãy mang đồ ăn đến tặng cho kho thực phẩm hoặc đóng góp vào chiến dịch quyên góp thực phẩm. Quý vị hãy chia sẻ với nhau về việc chúng ta lo lắng cho người khác sẽ giúp liên kết chúng ta với sứ mệnh của Giáo Hội.





## Ngày Chúa Nhật

Nhắc nhở con em quý vị là Thánh Thể được đặt trong nhà tạm. Nến châu hoặc đèn châu nhắc nhở chúng ta Chúa Ki-tô đang hiện diện.

## Trong Tuần

Cố gắng dự Thánh lễ hằng ngày. Nếu không có thể thì hãy sắp đặt chương trình để đi châu Thánh Thể.

## Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Gia sản của chúng ta

Đức Giáo Hoàng Pi-ô X tên là Giuseppe Melchiorre Sarto, sinh tại Ý-đại-lợi năm 1853. Ngài trở thành linh mục, rồi giám mục và sau đó là hồng y. Cuối cùng, ngài được bầu làm giáo hoàng năm 1903 trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài là một vị giáo hoàng canh tân và khích lệ việc năng rước Thánh Thể. Ngài được nổi tiếng nhất do việc hạ thấp tuổi cho trẻ em được rước lễ lần đầu. Trước đó, Rước lễ Vỡ lòng được ban vào tuổi mười hai hoặc mười ba. Ngài bảo hễ trẻ em tới tuổi khôn, tức là khoảng bảy tuổi, thì nên cho các em được rước Thánh Thể. Đức Giáo Hoàng Pi-ô X được phong hiển thánh năm 1954.

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Ý nghĩa của lễ hy sinh

*Lạy Chúa, nhờ Chúa đã chết và sống lại trong cuộc sống mới, xin Chúa cứu thoát dân Chúa.*

*Kinh cầu Các Thánh*



Rước Thánh Thể là cách chúng ta tham dự vào hy lễ thập giá. Hy sinh tuy khó khăn, nhưng chắc chắn được đền bù. Hy tế trên đồi Can-vê cũng vậy. Hy tế của Chúa Giê-su đã đem lại hiệu quả ơn cứu chuộc cho chúng ta. Giáo Hội mong muốn chúng ta hãy kết hợp những phần đấu và hy sinh hằng ngày của chúng ta với những phần đấu và hy sinh của Chúa Giê-su.